

**Thứ Sáu Tuần Thánh, Cử Hành Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu  
Giáo Đoàn Thánh ĐaMinh Vũ Đình Tước 18/04/25**

Hôm nay Giáo Hội không cử hành Thánh Lễ và chỉ có Nghi Thức Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa, nên Bàn thờ để trống. TTVTT sẽ không đốt nến cho đến phần Rước lễ mới đốt nến để cung nghinh Thánh Thể Chúa từ trong đi ra và để trên Bàn thờ.

**Nghi Thức Tưởng Niệm chiều nay gồm 4 phần:**

- **Phụng Vụ Lời Chúa.**
- **10 Lời Cầu Nguyện Trọng Thể .**
- **Kính Thờ Thánh Giá.**
- **Rước Lễ.**

Trưa thứ sáu Tuần Thánh, lúc 12 giờ trưa, nghi thức Suy Tôn Thánh Giá tại Giáo đoàn Thánh ĐaMinh Vũ Đình Tước, bắt đầu với đoàn phục vụ, Các em thiếu nhi cung Thánh, thừa tác viên Thánh Thể, chùng Cha Phêrô Trần Văn Trợ, đồng tế Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng với rất đông đảo Giáo Dân tham dự.









### **PHỤNG VỤ LỜI CHÚA**

Trong phần phụng vụ Lời Chúa với cao điểm là bài Thương Khó theo Thánh Gioan, nhằm đề cao tính cách tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn chỉ yêu nhân loại của Đức Kitô. Và hiệu quả của việc tự nguyện này là ơn cứu độ được ban cho toàn thể nhân loại không trừ một ai, khi chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho mọi thành phần và mọi nhu cầu của nhân loại.



Cha Tuấn và Cha Trợ Đọc:  
**10 LỜI CẦU CỦA GIÁO HỘI**

Đây chính là những lời cầu nguyện có tính phổ quát để cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ. Đây là những lời nhắc nhở chúng ta về bổn phận cầu nguyện cho Giáo Hội và cho nhu cầu của Giáo hội trên thế giới đang chịu nhiều biến đổi, nhiều thử thách, nhất là những cám dỗ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đạo của giáo dân hôm nay.







### **NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ**

Nghi thức này nhắc nhở các tín hữu về việc sống mẫu nhiệm Thánh giá trong cuộc sống của người Kitô hữu. Mỗi người được mời gọi đi vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi, phải trải qua đau khổ mới bước vào vinh quang.

Thánh giá chính là biểu tượng của niềm hy vọng mà mỗi Kitô hữu cứu mang trong suốt hành trình đức tin.

Nghi thức suy tôn Thánh giá được cử hành vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh mang ý nghĩa: Chúa Kitô đã vì nhân loại dâng hiến chính bản thân mình trên thập giá, để đền thay tội lỗi của nhân loại, hầu cứu nhân loại khỏi chết đời đời. Mỗi khi nhìn lên Thánh giá, người Kitô hữu được mời gọi: Chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, để nắm chắc hy vọng được hưởng ơn cứu độ Chúa dành cho.









**NGHI THỨC THÁO ĐẠNH CHÚA GIÊSU**  
Các em Thiếu Nhi diễm nguyện tháo đanh Chúa Giêsu







**Sau Rước Lễ**  
**Giáo Đoàn Táng Xác Chúa Giêsu Trong Hang Đá**  
sau đó giáo dân ra về trong cung kính và thỉnh lặng